

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วัน/เดือน/ปี	หลักสูตร	ผลการพัฒนาความรู้
๑	นายยุทธจักร นนท์สะเกษ	ปลัดเทศบาล	๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเป็นเมืองอัจฉริยะ มุกดาหาร Smart City จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรม เนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการขับเคลื่อนการเป็นเมืองอัจฉริยะ มุกดาหาร Smart City ตามกฎหมายที่กำหนด
๒	นายเนรศ อินทะกอง	หัวหน้าสำนักปลัด	๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเป็นเมืองอัจฉริยะ มุกดาหาร Smart City จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรม เนวาด้าแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการขับเคลื่อนการเป็นเมืองอัจฉริยะ มุกดาหาร Smart City ตามกฎหมายที่กำหนด
๓	นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	โครงการเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบ	เพื่อให้การบริหารด้านการเงินการคลังของเทศบาลตำบล ร่มเกล้า มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบ

๔	นางไพริน บุญปากดี	ครู	๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ข้าราชการหรือพนักงานครุองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีวิทยะฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ริเวอร์ ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานครู ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีวิทยะฐานะที่สูงขึ้น ในการเลื่อนระดับหรือตำแหน่ง
๕	นายธงชัย ธนพรภูวดล	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏมหาสารคาม	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ
๖	จำเอกเดชพัฒน์ คำสุข	นักจัดการงานทั่วไป	๒๒ กันยายน ๒๕๖๓	สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตามประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรจิต อาสา ๙๐๔ จังหวัดสกลนคร	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า รับการอบรมหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔
๗	นายสุรวุฒิ ปริรัมย์	นักทรัพยากรบุคคล	๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงาน บุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ริเวอร์ ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล และได้ทราบ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๘	นายวิระศักดิ์ อุทร์	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	โครงการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทาง ราชการและการใช้ค่า k รุ่นที่ ๖๓ โรงแรมสุโขทัยแ รนต์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการคำนวณราคา กลางก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนำ ความรู้มาใช้พัฒนาแก่องค์กรได้

๙	นายสุรชาติ คำนนท์	นักพัฒนาชุมชน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒	โครงการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมใน บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์ การเลิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตาม แนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรมกิจการเด็ก และเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดฉบับล่าสุด โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อให้ทราบถึงการจัดการงาน สวัสดิการสังคมในบริบทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การ เลิกจ่ายงบประมาณและ ดำเนินการตามแนวทางใหม่ เพิ่มเติม และระเบียบกรมกิจการ เด็กและเยาวชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดฉบับล่าสุด
๑๐	นางณัฐกฤตยา ดอกดวง	นักวิชาการคลัง	๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำ รายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิด บัญชี และการจัดทำหมายเหตุประกอบงบแสดง ฐานะการเงินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี	มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ รายงานทางการเงิน การปรับปรุง บัญชี การปิดบัญชีและการจัดทำ หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ การเงินในระบบบัญชีด้วย คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้มี ประสิทธิภาพ
๑๑	นางสาวกนกนภัส น้อยทรงค์	นักวิชาการศึกษา	๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีวิถะฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ริเวอร์ ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีวิถะฐานะที่สูงขึ้น ในการเลื่อนระดับหรือตำแหน่ง

๑๒	นางสาวไพรินทร์ ชำคม	นักวิชาการพัสดุ	๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำ รายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิด บัญชี และการจัดทำหมายเหตุประกอบงบแสดง ฐานะการเงินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) อำเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี	มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ รายงานทางการเงิน การ ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำหมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงินในระบบ บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้มีประสิทธิภาพ
๑๓	นางสุมาลัย อัจฉิชัย	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ พร้อมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ ๔๑ จังหวัดนครนายก	มีความรู้ในการเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ของเทศบาลตำบลร่มเกล้า ให้มีประสิทธิภาพ